

คำพิพากษา



## ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ความอาญา

ระหว่าง	พนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	โจทก์
	สืบตำรวจโทสมจิตต์หรือจบหรือจตต์หรือจิตร	จำเลย

เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ความผิดต่อพระราชบัญญัติ  
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลากลางคืนหลังเที่ยง  
จำเลยซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ จำนวน  
๒๐๓ เม็ด หรือหน่วยการใช้ น้ำหนักสุทธิ ๑๙.๖๒๐ กรัม คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ ๔.๐๖๘ กรัม



- ๒ -

ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำเลยจำหน่ายโดยการขายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวให้แก่ นายพิชิตหรือชิต ซึ่งแยกดำเนินคดีต่างหากแล้วในราคา ๒๖,๓๙๐ บาท โดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานตำรวจจับนายพิชิตได้พร้อมด้วยเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวเป็น ของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๗, ๘, ๑๕, ๖๖, ๑๐๐, ๑๐๐/๑ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓, ๑๐

จำเลยให้การปฏิเสธ

ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานตำรวจ จับกุมนายพิชิต ได้พร้อมด้วยเมทแอมเฟตามีน ๒๐๓ เม็ด และกัญชาอีกจำนวนหนึ่งเป็น ของกลาง นายพิชิตให้การว่าซื้อเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวมาจากนายจบหรือจิตรไม่ทราบชื่อและ ชื่อสกุลจริง พันตำรวจโทรรถสิทธิ์ สอบสวนขยายผล นำภาพถ่ายของจำเลยให้นายพิชิตดู



- ๓ -

นายพิชิตดูแลยืนยันว่าจำเลยคือคนที่จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนของกลางให้แก่นายพิชิต ๒๐๐ เม็ด ในราคา ๒๖,๐๐๐ บาท โดยนายพิชิตโทรศัพท์ติดต่อสั่งซื้อ เมทแอมเฟตามีน จากจำเลยตามโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข ๐๖ ๑๔๔๒ ๓๔๓๐ ซึ่งนายพิชิตบันทึกไว้ใน โทรศัพท์ของนายพิชิตว่า พี่จอบ และหมายเลข ๐๙ ๒๙๘๙ ๙๐๑๖ ซึ่งนายพิชิตบันทึกไว้ใน โทรศัพท์เคลื่อนที่ว่า พี่จอบ ๑ และจำเลยนำเมทแอมเฟตามีนของกลางไปมอบให้นายพิชิตที่บ้านของนายพิชิตเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในช่วงเวลาเย็น ตามบันทึกการจับกุม และบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมายเลข จ.๙ และ จ.๑๓ พันตำรวจโทประทีปตรวจสอบ หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์จากห้อง สือสารของสถานีตำรวจพบว่าหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๒๙๘๙ ๙๐๑๖ เป็นหมายเลข โทรศัพท์ของจำเลย ตามบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจเอกสารหมายเลข จ.๒๒ หลังจากนั้น พันตำรวจโทอรุณสิทธิ์รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและส่งมอบบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา เอกสารหมายเลข จ.๑๓ ให้แก่ผู้บังคับบัญชา ต่อมาผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้พันตำรวจโทศรวิศ



- ๔ -

พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแก่จำเลย พันตำรวจโทศวริศแจ้งข้อหาแก่จำเลยว่ามีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนโดยผิดต่อกฎหมาย กับต่อมาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแก่จำเลยว่าเป็นข้าราชการตำรวจกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนโดยผิดต่อกฎหมาย จำเลยให้การปฏิเสธ

จำเลยนำสืบว่า จำเลยไม่เคยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนให้แก่นายพิชิต นายพิชิตเคยโทรศัพท์มาหาจำเลยเรื่องการซื้อขายพระเครื่อง เจ้าพนักงานตำรวจไม่เคยให้นายพิชิตซื้อตัวจำเลย และไม่ได้นำตัวจำเลยไปให้นายพิชิตซื้อตัวเพื่อยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนของกลางให้แก่นายพิชิต หลังจากนายพิชิตถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม และพนักงานสอบสวนเรียกจำเลยไปสอบถาม จำเลยยังมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติไม่ได้หลบหนี

พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์และจำเลยแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยเป็นข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๓



- ๕ -

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายพิชิตหรือชิต ได้พร้อมด้วยเมทแอมเฟตามีน อันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ จำนวน ๒๐๓ เม็ดหรือหน่วยการใช้น้ำหนักสุทธิ ๑๙.๖๒๐ กรัม คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ ๔.๐๖๘ กรัม ตามรายงานการตรวจพิสูจน์ เอกสารหมาย จ.๑ เป็นของกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ พนักงานสอบสวน แจ้งข้อหาแก่จำเลยว่ามีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย เมทแอมเฟตามีน และเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งข้อหาแก่จำเลยเพิ่มเติมว่า เป็นข้าราชการตำรวจกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนโดยผิดต่อกฎหมาย จำเลยให้การปฏิเสธ ตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา บันทึกคำให้การของผู้ต้องหา และใบต่อคำให้การเอกสาร หมาย จ.๓๑ ถึง จ.๓๓ ตามลำดับ มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง หรือไม่ โจทก์มีพันตำรวจโทรรถสิทธิ์ และร้อยตำรวจโทฉัตรชัย เจ้าพนักงานตำรวจผู้ร่วมจับกุม นายพิชิตเป็นพยานเบิกความในทำนองเดียวกันว่า เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พยานทั้ง



- ๖ -

สองกับพวกร่วมกันจับกุมนายพิชิตได้พร้อมด้วยเมทแอมเฟตามีน ๒๐๓ เม็ด กับกัญชาอีก  
จำนวนหนึ่งเป็นของกลางแจ้งข้อหาแก่นายพิชิตว่า มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ใน  
ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย และมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไว้ในครอบครอง  
โดยไม่ได้รับอนุญาต นายพิชิตให้การรับสารภาพโดยยอมรับว่าซื้อเมทแอมเฟตามีน  
ของกลางมาจากนายจบหรือจิตร ไม่ทราบชื่อและชื่อสกุล โดยซื้อเมทแอมเฟตามีนมาจาก  
นายจบหรือจิตรประมาณ ๕ ครั้ง ครั้งละ ๑๐๐ ถึง ๒๐๐ เม็ด ในราคาเม็ดละ ๑๓๐ บาท  
แล้วนำไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้าราคาเม็ดละ ๑๕๐ บาท พันตำรวจโทรรถสิทธิ์สอบสวนขยายผล  
โดยนำภาพถ่ายของจำเลยให้นายพิชิตดู ซึ่งนายพิชิตดูภาพถ่ายดังกล่าวแล้วให้การว่าบุคคล  
ตามภาพถ่ายคือนายจบหรือจิตร ที่จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนของกลางให้นายพิชิตโดยนายพิชิต  
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๘ ๑๒๙๔ ๓๔๐๘ ของนายพิชิตโทรศัพท์ติดต่อซื้อขาย  
เมทแอมเฟตามีนกับจำเลย พันตำรวจโทรรถสิทธิ์ตรวจดูโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนายพิชิตซึ่ง  
นายพิชิตบันทึกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลยโดยใช้ชื่อจำเลยว่าเป็นจบ จากนั้น



- ๗ -

ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์  
ที่จำเลยประจำอยู่จากห้องสื่อสารของสถานีตำรวจพบว่าหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ  
จำเลยตรงกับหมายเลขที่นายพิชิตบันทึกไว้ว่าเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลยคือ หมายเลข  
๐๙ ๒๙๘๘ ๙๐๑๖ พยานทั้งสองบันทึกถ้อยคำ ถ่ายรูปโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนายพิชิตไว้  
และให้นายพิชิตลงชื่อรับรองภาพถ่ายของจำเลยและภาพถ่ายโทรศัพท์ดังกล่าวว่านายพิชิตใช้  
โทรศัพท์ดังกล่าวติดต่อซื้อขายเมทแอมเฟตามีนกับจำเลย ตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา  
เอกสารหมาย จ.๑๓ จากนั้นจับกุมนายพิชิตกับยึดเมทแอมเฟตามีนและกัญชาเป็นของกลาง  
ส่งมอบตัวนายพิชิตพร้อมของกลางและบันทึกการจับกุมแก่พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแก่  
นายพิชิต ส่วนบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมาย จ.๑๓ พันตำรวจโทรรถสิทธิ์  
นำไปให้ผู้บังคับบัญชาดู ซึ่งผู้บังคับบัญชาดูแล้วสั่งการให้พันตำรวจโทรรถสิทธิ์นำเอกสาร  
ดังกล่าวไปมอบให้แก่พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแก่จำเลย และโจทก์ยังมีนายพิชิต เป็นพยาน  
เบิกความว่า พยานชื่อเมทแอมเฟตามีนของกลางมาจากพี่จิบหรือจิตร ไม่ทราบชื่อและชื่อ



- ๘ -

สกุลจริง โดยการโทรศัพท์ติดต่อไปหาหญิงที่นายพิชิตเรียกว่า เจ๊ จากนั้นจะมีผู้นำเมทแอมเฟตามีนไปวางไว้ที่หน้าบ้านของนายพิชิตโดยไม่ได้ซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลาง มาจากจำเลย เห็นว่า โจทก์ไม่มีพยานปากใดเบิกความยืนยันว่าจำเลยมีเมทแอมเฟตามีน ของกลางไว้ในครอบครองและเป็นผู้จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวให้แก่นายพิชิต โดยนายพิชิตเบิกความว่าไม่ได้ซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางมาจากจำเลย ส่วนพินดำรวจโทรรถสิทธิ์และร้อยตำรวจโทฉัตรชัยเป็นแต่เพียงพยานบอกเล่า รวมทั้งบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.๘ และบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมาย จ.๑๓ ก็เป็นพยานหลักฐานที่พินดำรวจโทรรถสิทธิ์และร้อยตำรวจโทฉัตรชัยทำขึ้น โดยเฉพาะบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมาย จ.๑๓ เป็นพยานหลักฐานที่พินดำรวจโทรรถสิทธิ์และร้อยตำรวจโทฉัตรชัยทำขึ้นจากการสืบสวนขยายผล และพินดำรวจโทรรถสิทธิ์เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบโดยไม่ผ่านกระบวนการทางศาล เพื่อให้ทนายจำเลยมีโอกาสถามค้านเพื่อกระจายข้อเท็จจริงซึ่งเป็นพยานบอกเล่าเช่นกัน และยังเป็นคำขัดทอดของผู้ที่ต้องหาว่ากระทำความผิดด้วยกันซึ่งศาลต้องรับฟังด้วยความระมัดระวัง





- ๙ -

นอกจากนั้นแล้วตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมายเลข จ.๑๓ ยังมีความไม่สอดคล้อง  
ต้องกัน โดยในส่วนที่เป็นบันทึกถ้อยคำของนายพิชิตในแผ่นแรกหน้าที่สองระบุว่าจำเลย  
โทรศัพท์มาหาและนำเมทแอมเฟตามีนของกลางไปให้นายพิชิตที่บ้านของนายพิชิตเมื่อวันที่  
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยจำเลยใช้โทรศัพท์หมายเลข ๐๙ ๒๙๘๙ ๙๐๑๖ โทรศัพท์หา  
นายพิชิตทั้งสองครั้ง แต่ในส่วนที่เป็นบันทึกคำให้การซึ่งอยู่ในแผ่นที่สองระบุว่า จำเลยนำ  
เมทแอมเฟตามีนของกลางไปให้นายพิชิตเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยติดต่อกันที่  
หมายเลข ๐๙ ๒๙๘๙ ๙๐๑๖ และ ๐๖ ๑๔๔๒ ๓๔๓๐ อีกทั้งตามบันทึกคำให้การของ  
ผู้ต้องหาเอกสารหมายเลข จ.๑๓ ระบุว่านายพิชิตให้การว่านายพิชิตรับเมทแอมเฟตามีนจาก  
จำเลยมาพักไว้เพื่อรอส่งมอบให้แก่นายดำริหรือเล็ก โดยนายพิชิตเป็นเพียงตัวกลางในการซื้อ  
ขายเมทแอมเฟตามีนระหว่างจำเลยกับนายดำริ แต่ตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมายเลข จ.๙  
ระบุว่านายพิชิตซื้อเมทแอมเฟตามีนมาจากจำเลยเพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ซึ่งมิ  
มีความแตกต่างกันทั้งที่ให้การในคราวเดียวกัน นับเป็นข้อพิรุธ แม้จะไม่มีกฎหมายห้ามมิให้รับ



- ๑๐ -

ฟังพยานบอกเล่าและพยานชัดทอด แต่พยานหลักฐานดังกล่าวต้องเป็นพยานหลักฐานที่มี เหตุผลอันหนักแน่นปราศจากข้อตำหนิโดยสิ้นเชิง หรือต้องมีพยานหลักฐานอื่นมาประกอบ แต่ตามบันทึกคำให้การดังกล่าวยังมีข้ออันควรสงสัยดังกล่าวแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อนายพิชิตซึ่งเป็นพยานชั้นหนึ่งมาเบิกความต่อศาลกลับไม่ยืนยันตามบันทึกคำให้การดังกล่าว และยังเบิกความว่า ลงชื่อในเอกสารและภาพถ่ายแนบท้ายเอกสารโดยไม่ได้อ่านข้อความ บันทึกคำให้การดังกล่าวจึงมีน้ำหนักน้อย และที่พันตำรวจโทรรถสิทธิ์กับร้อยตำรวจโทฉัตรชัยเบิกความว่า ตรวจสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนายพิชิตที่อ้างว่าใช้โทรศัพท์ติดต่อซื้อขายเมทแอม-เพตามีนจากจำเลยแล้วปรากฏว่าตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ของจำเลยที่ตรวจสอบได้จากห้องสื่อสารของสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ที่จำเลยประจำอยู่คือ หมายเลข ๐๙ ๒๙๘๙ ๙๐๑๖ ตามเอกสารหมายเลข จ.๒๒ ก็ไม่ปรากฏว่าพยานโจทก์ทั้งสองนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนายพิชิตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลยมาเป็นของกลางเพื่อเป็นพยานหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงว่ามีการโทรศัพท์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องของนายพิชิต



- ๑๑ -

ไปยังจำเลย และจำเลยโทรศัพท์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลยดังกล่าวไปหานายพิชิต ในช่วงเวลาที่อ้างว่านายพิชิตกับจำเลยโทรศัพท์ซื้อขายเมทแอมเฟตามีนและติดต่อรับเงินค่า เมทแอมเฟตามีนกัน โดยได้รับความจากทางนำสืบของจำเลยว่า จำเลยใช้โทรศัพท์หมายเลข ๐๙ ๒๙๘๘๙ ๙๐๑๖ มาโดยตลอด ไม่เคยเปลี่ยนไปใช้หมายเลขอื่นจนกระทั่งถูกคุมขังอยู่ใน เรือนจำจึงเลิกใช้ย่อมสามารถที่จะยึดมาเป็นของกลางได้ง่าย ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์มีหลักฐาน บันทึกรายชื่อการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนายพิชิตและจำเลยในช่วงเวลาดังกล่าวจากศูนย์ ข้อมูลผู้ให้บริการโทรศัพท์มาแสดงให้เห็นว่าจำเลยและนายพิชิตได้ใช้โทรศัพท์ติดต่อซื้อขาย เมทแอมเฟตามีนกันในอันที่จะนำมารับฟังเป็นพยานหลักฐานประกอบเข้ากับพยานหลักฐานอื่น แล้วฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง หลังจากเจ้าพนักงาน ตำรวจจับกุมนายพิชิตพร้อมเมทแอมเฟตามีนของกลางก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยหลบหนีและยังมา ทำงานตามปกติ ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานตำรวจนำตัวนายพิชิตไปชี้ยืนยันตัวจำเลยว่าเป็น คนที่จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนของกลางให้แก่ นายพิชิต นับว่าเป็นข้อพิรุธสงสัยอีกประการหนึ่ง



- ๑๒ -

นอกจากนั้นแล้ว ตามทางพิจารณาได้ความว่า หลังเกิดเหตุ ร้อยตำรวจเอกสุทิน พยายามติดต่อล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ผล เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของจำเลยก็ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ และร้อยตำรวจเอกสุทินยังมาเบิกความยืนยันว่า จากการสืบสวนไม่พบว่าจำเลยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ ประกอบกับจำเลยให้การปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นโดยนำสืบว่านายพิชิตเคยโทรศัพท์ไปหาจำเลยเรื่องซื้อขายพระเครื่องโดยจำเลยไม่เคยขายเมทแอมเฟตามีนให้แก่นายพิชิต ซึ่งสอดคล้องกับที่เคยให้การไว้ต่อพนักงานสอบสวน ตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมายเลข จ.๓๒ และหลังจากที่เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายพิชิตได้พร้อมของกลางแล้วประมาณหนึ่งเดือนพนักงานสอบสวนเรียกจำเลยไปสอบถามในเรื่องนี้ จำเลยยอมทราบเรื่องที่ภูคนายพิชิตให้การขัดทอดแต่จำเลยก็ไม่ได้หลบหนียังมาปฏิบัติงานตามปกติ โจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาเป็นข้าราชการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีเมทแอมเฟตามีนจำนวนมากไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีอัตราโทษสูง โจทก์จึงมี



- ๑๓ -

หน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานมาสู้บให้เห็นโดยปราศจากความสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง  
แต่พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสู้บยังมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้อง  
หรือไม่ ใ้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา ๒๒๗ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐  
มาตรา ๓

พิพากษายกฟ้อง แต่ให้ชั่งจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์./

นายสมหวัง กองใจ

นายจรเดช ดิเรกสุนทร